

โกไบค์ เอาใจคนกรุง อัดโปรโมชั่น โก แมสเซ็นเจอร์ บริการขนส่งพัสดุ



บริษัท โกไบค์ จำกัด ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเรียกวินมอเตอร์ไซค์ อัดแคมเปญโปรโมชั่น โก แมสเซ็นเจอร์ ให้บริการขนส่งพัสดุ เอกสารผ่านรถจักรยานยนต์ ในราคาเริ่มต้นเพียง 45 บาท สำหรับลูกค้ารายย่อย และแพ็คเกจพิเศษเครดิตเงินโบนัสคืนรวมสูงสุดกว่า 8,700 บาท สำหรับลูกค้าธุรกิจและ SME พร้อมซัพพอร์ตขายมารับของภายใน 30 นาที เพื่อส่งของด่วนในกรุงเทพฯ พร้อมระบบตรวจสอบสถานะการขนส่ง สามารถให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง หวังเอาใจกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจจำหน่ายสินค้าออนไลน์และ SME ให้ลูกค้าประทับใจจากความสะดวกและคุ้มค่าอย่างต่อเนื่อง

คุณอัฐวุฒิ สิทธิชัยอารีกิจ ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท โกไบค์ จำกัด เปิดเผยว่า ล่าสุดได้เปิดแคมเปญโปรโมชั่น โก แมสเซ็นเจอร์ ให้ลูกค้าสามารถใช้บริการขนส่งพัสดุ เอกสาร ตลอดจนสินค้าต่างๆผ่านรถจักรยานยนต์ของโกไบค์ ที่กระจายอยู่ทั่วกรุงเทพฯ ในราคาเริ่มต้นเพียง 45 บาท สำหรับลูกค้ารายย่อย และโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้ากลุ่มธุรกิจและ SME เป็นแพ็คเกจ ประกอบด้วย โบนัสเติมเงินครั้งแรก รับฟรีเงินเครดิต 1,200 บาท เมื่อเติมเงินเข้าระบบตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป โบนัสเติมเงิน เมื่อลูกค้าเติมเงินเข้าระบบครั้งต่อไปตั้งแต่ 3,000 – 20,001 บาท รับฟรีเงินเครดิตสูงสุด 1,500 บาท พร้อมทั้งมี โบนัสรายเดือนจากจำนวนการเรียกใช้งานครบ 30-400 งานต่อเดือน รับฟรีเงินเครดิตเพิ่มสูงสุด 6,000 บาท รวมมูลค่ารับฟรีเงินโบนัสเครดิตคืนสูงสุดกว่า 8,700 บาท พร้อมซัพพอร์ตด้วยบริการมารับของภายใน 30 นาที เพื่อนำส่งด่วนในกรุงเทพฯ ด้วยระบบมาตรฐาน รับประกันความถูกต้อง คิดค่าบริการตามระยะทางใช้งานจริง ใช้งานง่ายผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ จากโปรโมชั่นแคมเปญดังกล่าว คาดว่าจะช่วยเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการ โก แมสเซ็นเจอร์ และ มีจำนวนการเรียกใช้งานมากขึ้น

สำหรับวิธีการใช้งาน Go Messenger นั้น เริ่มจากเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน GO BIKE บนโทรศัพท์มือถือ ทั้งในระบบ iOS และ Android จากนั้นเข้าไปเลือก “Go Messenger” เพื่อใช้บริการขนส่งพัสดุ เช่น เอกสาร, พัสดุ, อื่นๆ จากนั้นเลือก ‘จุดรับ’ และ ‘จุดส่ง’ จากนั้นกรอกรายละเอียดของ ผู้รับ-ผู้ส่ง ระบบจะคำนวณระยะทางและค่าใช้จ่ายก่อนที่คุณจะทำการยืนยัน โดยในขั้นตอนนี้ลูกค้าสามารถเลือกบริการเสริมพิเศษอื่น ๆ ได้ เช่น บริการแบบไป-กลับ, บริการเก็บเงินปลายทาง และอื่น ๆ หลังจากกดปุ่มยืนยัน ระบบจะค้นหาผู้ขับขี่ Go Messenger ที่อยู่ใกล้เคียง จากนั้นผู้ขับขี่จะทำการโทรยืนยันตนกับผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการสามารถดูว่าใครเป็นผู้รับงานนี้ และสามารถตรวจสอบตำแหน่งปัจจุบัน ได้จากแผนที่บนหน้าจอมือถือของผู้ใช้บริการ